

ที่ 10-03/2565

22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วม
“โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้วย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดทำ “โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและบุคคลทั่วไปมีหน้าร้านค้าออนไลน์ โดยสามารถเปิดการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการนี้ มูลนิธิฯ เห็นว่า หากนิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างร้านค้าที่มีตัวตนและนำแนวคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ มาจัดทำเว็บไซต์หรือเซลเพจร้านค้าออนไลน์ของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำสู่การต่อยอดในเชิงปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษาก่อนการพัฒนาธุรกิจจริง มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ Sale Page หน้าร้านค้าออนไลน์, ชื่อเว็บไซต์/ชื่อโดเมน .th, อบรมสัมมนาการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ, เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากพันธมิตรของโครงการฯ รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ <https://domain.online.th/benefits>

ทั้งนี้ นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์ <https://domain.online.th> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@domain.online.th และ Line: @domainthai

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.เพ็ญศรี อรณวัฒน์มงคล)

ผู้อำนวยการ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย